



■ กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)... มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ (18-22 เมษายน) ว่า เงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.45-33.90 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 33.64 บาท/ดอลลาร์... คาดว่า นักลงทุนจะติดตามสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด), บอนคียด์สหรัฐฯ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก, การแทรกแซงด้วยวาจาของทางการญี่ปุ่น ต่อการอ่อนค่าและความผันผวนของค่าเงินเยน รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบสุดท้าย ขณะที่การสู้รบอย่างยืดเยื้อในยูเครนและมาตรการล็อกดาวน์ในจีนสร้างความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะคอขวดของห่วงโซ่การผลิตและผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยค่าเงินดอลลาร์อาจได้แรงหนุนต่อเนื่องในระยะสั้นเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงสดใสกว่าประเทศชั้นนำอื่น ๆ... สำหรับปัจจัยในประเทศ ตลาดจะให้ความสนใจกับข้อมูลส่งออกนำเข้าเดือนมีนาคม แนวทางผ่อนปรนเกณฑ์ผู้เดินทางเข้าไทย และสถานการณ์ผู้ติดเชื้อหลังเทศกาลสงกรานต์... ■ ผู้ถือหุ้น SUPER พร้อมหรือยัง...กับการไปยกมือไหว้รับปีผลงาม ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ในรูปแบบออนไลน์ในเวลา 10.00 น. ...แล้วมา



จอมทรัพย์ โลจายะ



ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา

ว่า “จอมทรัพย์ โลจายะ” ซีอีโอ คนขยัน....จะประกาศเป้าหมายในการสร้างผลประกอบการให้เติบโตต่อเนื่อง...!! จับตาดีลร่วมลงทุน (M&A) เดิมพอร์ตโรงไฟฟ้า...งานนี้หนักหน่วงไม่ต่ำกว่า 30-35% ไปได้เลย.. ผลงานนิวไฮต่อเนื่องแน่ๆ... ■ “เกทีจี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์การ์ด จำกัด...ออกแคมเปญ “WEEKEND CASH BACK” มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเกทีจี มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ 7,800 บาท สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเกทีจี มาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเชลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท (4%) หรือครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเชลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท (5.2%) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565-30 มิถุนายน 2565... ■ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ผู้ผลิตและจำหน่ายยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ ND Rubber...กำลังจะย้ายหลักทรัพ์เข้าจดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ...งานนี้หัวเรือใหญ่ “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา” กรรมการผู้จัดการ...ประกาศเล่น “พร้อมบวก”...เอ๊ย...พร้อมมาก...กว่า 100% ...และเชื่อมั่นว่า การขยับจากบ้าน msi ผู้บ้าน SET จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และยังเป็นความช่วยเหลือโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าลงทุน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น... ■

อนันตเดช พงษ์พันธุ์